

บริษัท CROWN EQUIPMENT CORPORATION

จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

ชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์คุณธรรมของบริษัท Crown Equipment Corporation และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Crown”) ไม่ได้มาจากคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศที่เราส่งมอบให้แก่ลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงประวัติความซื่อสัตย์และสัมพันธภาพอันดีงามที่เราปฏิบัติต่อคู่ค้าของเราในด้านจริยธรรมและความเสมอภาคอย่างทั่วถึงอีกด้วย Crown คาดหวังว่าซัพพลายเออร์ทุกรายที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ Crown รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือทั่วโลก (แต่ละรายเรียกว่า “ซัพพลายเออร์”) จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในหลักการที่คล้ายกับหลักการในหลักจรรยาบรรณของ Crown ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจรรยาบรรณของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.crown.com

จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์นี้จะเป็นแนวทางชี้นำถึงหลักการและคุณค่าในการดำเนินงานต่าง ๆ สำหรับซัพพลายเออร์ทุกราย ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้กับซัพพลายเออร์ทุกราย

จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์นี้จะไม่สามารถใช้แทนสิทธิ์หรือการผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินในคำสั่งซื้อหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท Crown ได้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณและการผูกพันต่อบริษัท Crown

บริษัท Crown มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและทุกธุรกรรมภายใต้กฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการ ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับภายใต้กฎระเบียบเหล่านี้เช่นกัน รวมถึงมาตรการที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ และได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างกับบริษัท Crown

A. การดำเนินธุรกรรมอย่างเป็นธรรม ซัพพลายเออร์ต้องยึดมั่นในการแข่งขันที่เป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาด และเคารพในกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนไม่ร่วมในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายกับคู่แข่งของบริษัท อาทิเช่น การฉ้อราษฎร์ การร่วมมือกันกำหนดราคา การแบ่งตลาด หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เสรีและไม่เป็นธรรม

B. การต่อต้านการติดสินบน/กฎหมายการทุจริต รัฐบาลกลาง หรือกฎหมาย/ ข้อกำหนดระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และกฎหมายการทุจริตอย่างเคร่งครัดรวมถึง The US Foreign Corrupt Practices Act โดยปราศจากข้อจำกัด ซัพพลายเออร์ต้องดำเนินธุรกรรมเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่จะละเมิดหรือเป็นเหตุให้บริษัท Crown ต้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

C. กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน บริษัท Crown ดำเนินธุรกรรมเฉพาะกับซัพพลายเออร์ที่มีประวัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือและมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่ถูกกฎหมายได้เท่านั้น ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินทุกข้อ

D. การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัท Crown มีนโยบายในการจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ และบริการบนหลักการของความถูกต้อง พนักงานทุกคนของบริษัท Crown ที่ต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นซัพพลายเออร์ จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจระดับสูงสุด การตัดสินใจในการสั่งซื้อต้องไม่ได้มาจากอิทธิพลของเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและต้องไม่มีลักษณะที่สื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีความไม่เหมาะสม ซัพพลายเออร์จะต้องยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท Crown

E. การนำเข้าและการส่งออก ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดด้านการติดฉลาก ภาษีศุลกากร ข้อกำหนดจากการคว่ำบาตรและกฎหมายสากลอื่น ๆ

2. บุคลากรและความปลอดภัย

A. ความหลากหลาย ซัพพลายเออร์ต้องยึดถือในหลักการการทำงานที่เสมอภาคสำหรับพนักงานและผู้สมัครงานทุกท่าน ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามไม่ว่าจะมาจากเรื่องเพศวิถี เผ่าพันธุ์ ผิว สี ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค หลังทางสังคม อายุ รสนิยมทางเพศ ขาดที่กำเนิด ความพิการ ความเชื่อทางการเมือง หรือลักษณะอื่นใด ๆ ที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

B. การบังคับใช้แรงงานหรือการใช้แรงงานเด็ก Crown ยึดมั่นต่อสิทธิมนุษยชนและห้ามการใช้ทาสทุกรูปแบบ แรงงานบังคับและบังคับ การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทาน ซัพพลายเออร์จะต้องมีนโยบายที่เหมาะสมและใช้มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมกับทุกบริษัทภายในห่วงโซ่อุปทานของตนเอง เพื่อป้องกันการจ้างแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่การดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของ Crown ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐท้องถิ่น และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ ใช้งานเด็ก และทาส ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช้หรือมีส่วนร่วมในการบังคับใช้แรงงานหรือการใช้แรงงานที่มีข้อผูกมัด แรงงานเด็ก แรงงานทาส การค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้แรงงาน

C. สุขภาพและความปลอดภัย ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยทุกข้อ รวมถึงนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติและการรับมือข้อด้านความปลอดภัยของบริษัท Crown เมื่อซัพพลายเออร์อยู่ที่สำนักงานในพื้นที่ของบริษัท Crown หรือเป็นตัวแทนบริษัท Crown ในพื้นที่ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัท Crown ในหัวข้อ Environmental Health and Safety (มีสำเนาให้เมื่อร้องขอ) ซัพพลายเออร์อาจต้องกรอกรายละเอียดของงานในแบบฟอร์ม Safe Plan of Action หากดำเนินงานภายในพื้นที่ของบริษัท Crown (มีสำเนาให้เมื่อร้องขอ)

D. สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการทำงานและแผนรับมือสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของบริษัท Crown ในขณะที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของบริษัท Crown หรืออยู่ในพื้นที่ของลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท Crown ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในเรื่องการใช้สารควบคุมหรือส่วนผสมสารควบคุมในผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้าม จำกัดการใช้ หรือจัดการกับสารควบคุมที่เจาะจงซึ่งครอบคลุมถึงข้อบังคับของ RoHS (EU Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), WEEE (EU Waste Electrical and Electronic Equipment), EU Battery Directive (EU Battery Waste), REACH (EU Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) กฎหมายเกี่ยวกับแร่ที่มีข้อขัดแย้ง California Prop 65 และกฎระเบียบอื่นที่คล้ายกัน บริษัท Crown ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องจัดทำแบบสอบถามเรื่องความยั่งยืนก่อนการอนุมัติให้เริ่มงาน

3. การเก็บรักษาความลับ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลส่วนบุคคล

- A.** ชัพพลายเออร์จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท Crown ให้หรือที่ได้รับมาในนามของบริษัท Crown เป็นความลับโดยใช้เท่าที่บริษัทอนุญาตและต้องปกป้องรักษาไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกเปิดเผยหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ตั้งใจ
- B.** ชัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Crown และจะไม่นำเครื่องหมายการค้า ภาพลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัท Crown ไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตก่อน
- C.** ชัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทุกข้อและข้อมูลของบริษัท Crown หรือในนามของบริษัท Crown ได้ให้ไว้ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน
- D.** บริษัท Crown คาดหวังให้ชัพพลายเออร์ต้องมีมาตรการและระบบป้องกันการละเมิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ("IT") และการทุจริตในระบบธุรกิจของชัพพลายเออร์อย่างรัดกุมและหากได้รับการร้องขอจากบริษัท Crown ชัพพลายเออร์จะจัดทำรายงานตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของชัพพลายเออร์ มาตรการป้องกันเหล่านี้อาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการทดสอบเป็นระยะ การประเมินความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยหน่วยงานอิสระและการใช้เทคนิคล่าสุดในการเก็บรักษาและป้องกันรักษาแบบสารสนเทศให้มีความเสถียรอยู่เสมอ

4. การติดตามและการรายงานในกรณีมีการฝ่าฝืน

- A.** ชัพพลายเออร์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจว่าพนักงานของชัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และผู้รับเหมาช่วงของชัพพลายเออร์ จะปฏิบัติตามรายละเอียดของเอกสารว่าด้วยจรรยาบรรณของชัพพลายเออร์ฉบับนี้ (หรือมาตรฐานที่เทียบเท่ากับจรรยาบรรณฉบับนี้)
- B.** ชัพพลายเออร์จะต้องรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณของชัพพลายเออร์ที่น่าสงสัยนี้ต่อตัวแทนฝ่ายจัดซื้อของชัพพลายเออร์กันที่ Crown, ฝ่าย Crown Compliance (การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Crown) ที่ compliance@crowncrown.com หรือสายด่วนของ Crown ที่ www.connectwithcrown.com
- C.** บริษัท Crown ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าชัพพลายเออร์ได้ดำเนินการตามจรรยาบรรณของชัพพลายเออร์โดยตรวจสอบทางเอกสารหรือตรวจสอบสถานที่ การปฏิบัติงาน หนังสือ บันทึกรหัส วิธีการดำเนินงาน และระบบของชัพพลายเออร์โดยบริษัท Crown จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจสอบนี้ ทั้งนี้บริษัท Crown จะแจ้งให้ชัพพลายเออร์ทราบล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมก่อนการเข้าตรวจสอบ การตรวจสอบทางเอกสารหรือการตรวจสอบดังกล่าวอาจดำเนินการโดยบริษัท Crown หรือโดยบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท Crown ชัพพลายเออร์จะต้องตอบสนองต่อคำขอของบริษัท Crown โดยทันทีสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของชัพพลายเออร์และ/หรือกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องภายในการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของชัพพลายเออร์